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เลขานุการสภา 
  เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

- เมื ่อที ่ประชุมพร้อมแล้ว นายวราวุธ  เฉียบแหลม   เลขานุการสภาเทศบาลตำบล    
เวียงป่าเป้า ได้เชิญประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ในวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 

ประธานสภา - เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
เวียงป่าเป้า สมัยสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่ 1 พ.ศ. 2566  ในวันที ่ 22 กุมภาพันธ์ 2566          
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   -   ไม่มี   - 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 

2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 
ประธานสภา - ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้ว(สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 
 - สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ 
 - เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว 

(สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565) 
ที่ประชุม - มีมติรับรอง 12 เสียง 
ระเบียบวารกะที่ 3  กระทู้ถาม 
   -   ไม่มี   - 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 

- ไม่มี  - 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด) 
ประธานสภา   - ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด) 
    - ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี   - กระผม ว่าทีร่้อยตร ีณรงค์เดช  จิยะพงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า ขอเสนอญัตติต่อ

สภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 โอนลด (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 22,000.- บาท 
 1. แผนงาน บริหารทั่วไป          งาน บริหารทั่วไป 
     หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)         ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
     งบประมาณโอนลด 22,000.- บาท ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้ 
 โอนตั ้งรายการใหม่ จัดซื ้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) เป็นเงิน 

22,000.- บาท 
 1. แผนงาน บริหารทั่วไป  งาน บริหารงานทั่วไป 
     หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
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     รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
     งบประมาณ 22,000.- บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา  

    อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564) 
    งบประมาณโอนเพ่ิม  22,000.- บาท 
เหตุผลและความจำเป็น 
1. เพื่อให้งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้มีความเพียงพอและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 
2. เนื่องจากมีบางรายการไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่มีความ
จำเป็น เพื่อให้การทำงานต่าง ๆ ของงานธุรการสำนักปลัดเทศบาลขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
- จึงนำเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และพิจารณาต่อไป  
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์เดช  จิยะพงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 
ประธานสภา - ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามอีก กระผมก็จะขอมติในระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 (สำนักปลัด) 
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กระผมขอมติด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบอนุมัติ  12  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  ญัตติขอกันเงินรายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2565 
ประธานสภา - ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี -ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ที่ 64/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์  
2566 และคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ไปแล้ว นั้น 

 - ปัญหาการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของพนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จำนวน 3 ราย ซึ่งเป็น
ผู้ผ่านการสรรหาสายบริหาร ที่โอน (ย้าย) มารับตำแหน่ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งนับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รวมระยะเวลา 7 เดือน นับตั้งแต่
วันที ่โอน (ย้าย) จนถึงสิ ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30 กันยายน 2565) จึงทำให้ขาด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามที่คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ ต้องครองตำแหน่งการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
ซึ่งแยกรายละเอียดดังนี้ 

 พนักงานเทศบาล กลุ่มที่ 2 ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง 1.5 ขั้น ได้รับเงินประโยชน์
ตอบแทนฯ 1.49 เท่า จำนวน 2 ราย 
1. นายนิสิต  ส่งศรี   ปลัดเทศบาล  จำนวนเงินโบนัส 39,250.36 บาท 
2. นางอัญชลี  รื่นพิทักษ์  ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวนเงินโบนัส 31,248.28 บาท 
ข้าราชการครูหรือพนักงานครูหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 2  ได้รับการ
เลื่อนเงินเดือนรวมทั้งปี ตั้งแต่ร้อยละ 5.20 แต่ไม่ถึงร้อยละ 5.40 ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทน 
1.49 เท่า จำนวน 1 ราย 



- 4 - 
1. นายมานพ  ถมยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวนเงินโบนัส 34,716.28 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  105,215.07 บาท 
- เพื่อให้การวินิจฉัยตีความแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้อง โปร่งใส มีข้อมูลที่ใช้ชี้แจงกับหน่วยงาน
ตรวจสอบและผู้กำกับดูแลได้ ในการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี พ.ศ. 2565 จึงให้ชะลอการเบิกจ่ายเงินโบนัส พนักงานเทศบาล
ทั้ง 3 รายดังกล่าวไปก่อนในระหว่างหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้กำกับดูแล และเสนอสภา
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงินรายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษ เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59/1 วรรคสอง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเงิน
ตามวรรคหนึ่ง หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ก็ให้ขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกิน 6 เดือน 
- จึงขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ ได้พิจารณาอนุมัติกันเงินรายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2565 

ประธานสภา - ระเบียบวาระท่ี 5.2 ญัตติขอกันเงินรายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 
พ.ศ. 2565 

  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 
   - ขอเชิญ นายประเสริฐ  เทพวัน ครับ 

นายประเสริฐฯ - ตามที่กระผมได้อ่านข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติการพิจารณาจ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ กระผมอยากจะให้เจ้าหน้าที ่ที ่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี ้แจง ในการ
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 8 เดือน แต่มาปฏิบัติงานจริงแค่ 7 เดือน หมายความว่าในการกันเงินตรง
นี้เพื่อว่าจะให้ถึงกำหนดเวลาหรือว่ากันไว้เพื่อส่วนอื่น กระผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้เรียนชี้แจงด้วยครับ 

นายกเทศมนตรี - สำหรับเรื่องเกี่ยวกับเงินโบนัสที่มีปัญหา 3 รายนี้ก็เพราะว่าได้โอน (ย้าย) มาปฏิบัติงานไม่ครบ 
8 เดือน ทางสำนักปลัดก็ได้มีหนังสือสอบถามไปทางท้องถิ่นจังหวัดเพื่อจะให้ข้อสรุปในเรื่องนี้
ครับ จึงได้ขออนุมัติกันเงินไว้สำหรับพนักงานเทศบาลจำนวน 3 ราย นี้ครับ ต้องรอหนังสือตอบ
กลับมาจากท้องถิ่นจังหวัดก่อนครับ 

ประธานสภา - ขอเชิญเลขานายกเทศมนตรีครับ 
เลขานุการนายก - กระผมขอนำเรียนในเบื้องต้นว่า สำหรับในการขอกันเงินรายจ่ายตรงนี้ ซึ่งเป็นเงินโบนัส  เงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จะต้องจ่ายให้แก่พนักงานทุกปีซึ่งก็แล้วแต่เงินรายได้ของเทศบาลและ
งบประมาณที่มีอยู่ ซึ ่งเป็นผลงานของปีที่ผ่านมาว่าจะได้รับเท่าไร   แต่สำหรับ 3 ราย ที่ทาง
นายกเทศมนตรีได้เรียนในที ่ประชุมเกี ่ยวกับการกันเงินไว้ ซึ ่งตามความเป็นจริงแล้วตาม
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส พนักงานจะต้องโอน (ย้าย) มารับตำแหน่งการปฏิบัติราชการไม่น้อย
กว่า 8 เดือน แต่สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 รายดังกล่าว มาปฏิบัติราชการที่เทศบาลตำบล 
เวียงป่าเป้า ไม่ถึง 8 เดือน จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งถ้าหากว่าที่สภาแห่งนี้อนุมัติให้
กันเงินไว้  ทางจังหวัดมีหนังสือตอบข้อหารือมาว่า จ่ายได้ ทางฝ่ายบริหารก็จ่ายได้ แต่ถ้าหากว่า
จ่ายไม่ได้ ทางฝ่ายบริหารก็ไม่จ่าย เงินที่ขอกันไว้ ก็จะตกเป็นเงินสะสมของเทศบาลต่อไปครับ 

ประธานสภา - ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามอีก กระผมก็จะขอมติในระเบียบวาระท่ี 5.2 ญัตติขอกันเงิน
รายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2565 
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- สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กระผมขอมติด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบอนุมัติ 12  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 5.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
ประธารนสภา - ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี - กระผมขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างได้เรียนชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ครับ 
ผอ.กองช่าง - กระผม นายอลงกรณ์  มานพ ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับญัตติในการขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองช่าง ตามรายละเอียดดังนี้ 
 - โอนลด  จำนวนเงิน 1,453,900.- บาท  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 39 
และขอโอนเพ่ิมต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ประกอบด้วย 

 1. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบธรรมดา (เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ ธันวาคม 2565) งบประมาณโอนเพ่ิม  
575,000.-บาท 

 2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 39 
กว้าง 4.50 – 6.20 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.14 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,293.50 
ตารางเมตร  งบประมาณโอนเพิ่ม  468,000.-บาท 

 3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  รายการ โครงการปรับปรุงทางเท้ารอบหนองน้ำสาธารณะหมู่ที่ 2   
(โอทอป) ความยาว 259 เมตร กว้าง 1.20 เมตร หรือพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 310.80 
ตารางเมตร  งบประมาณโอนเพิ่ม  198,000.-บาท 

 4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สำรวจ  รายการจัดซื้อกล้องระดับ กำลังขายไม่น้อยกว่า 30 
เท่า (เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ ธันวาคม 2565) 

 5. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ รายการจัดซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนี่ยมแบบชัก ยาว 4 เมตร 
(เป็นไปตามราคาท้องตลาดเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210.5/ว.5794 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2559) งบประมาณโอนเพ่ิม  2,600.-บาท 

 6. แผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
งบประมาณโอนเพ่ิม 149,800.-บาท 

 - ซึ่งเหตุผลและความจำเป็น มีดังนี้ 
 1. เพ่ือให้งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้มีความเพียงพอและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 
 2. เนื่องจากมีบางรายการไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต่มีความ

จำเป็น เพ่ือให้การทำงานต่าง ๆของกองช่างเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 -  กองช่างจึงขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเพ่ือขออนุมัติโอนลด โอนเพิ่มงบประมาณในครั้งนี ้
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ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 

   - ขอเชิญ นางรุ่งทิพย์  มะลิ ครับ 
นางรุ่งทิพย์ มะลิ - จากการประชุมเมื่อครั้งก่อนจะใช้ซอย 20/1 แต่กลับเปลี่ยนมาเป็น ซอย 39 ตามที่ทางกอง

ช่างได้รายงานมานั้น อยากจะทราบว่าในส่วนของซอย 20 เราจะยังคงเดิมอยู่หรือไม่ 
เลขานุการนายก - สำหรับซอย 20/1 เราก็ยังให้คงเดิมอยู่ครับ เพราะว่าได้บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติแล้ว 
ประธานสภา - ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามอีก กระผมก็จะขอมติในระเบียบวาระที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กระผมขอมติด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบอนุมัติ  12  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องขอมติอนุมัติเพ่ือพิจารณารับมอบการถ่ายโอนทรัพย์สินของกรมทรัพยากรน้ำ 
ประธานสภา - ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี - ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ได้แจ้งเรื่องการตรวจสอบโครงการถ่ายโอนทรัพย์สินของ 

กรมทรัพยากรน้ำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ ่งทางกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ โครงการ/ทรัพย์สินที่จะต้องถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีบัญชีรายละเอียดทรัพย์สิน คือ 
1. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่ลาว บ้านหัวเวียง หมู่ที ่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า 

จังหวัดเชียงราย 
2. โครงการฝายน้ำล้นแม่ลาว บ้านหัวเวียง หมู่ที ่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัด

เชียงราย และขอความอนุเคราะห์เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า นำผลการสำรวจ ตรวจสอบ 
โครงการ/ทรัพย์สินที่จะต้องถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภา ของเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เพื่อขอมติที่ประชุม เพื่อพิจารณาการรับโอน
ทรัพย์สินของกรมทรัพยากรน้ำ และลงนามในบันทึกตรวจสอบ 

- กองช่างเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จึงเห็นสมควรนำโครงการ/ทรัพย์สินที่จะต้องถ่ายโอนใหก้ับ
เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เข้าวาระการประชุม เพื่อพิจารณารับมอบทรัพย์สินหรือไม่อย่างไร 
และเพ่ือที่จะได้ดำเนินการแจ้งให้กับส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 4 เชียงราย ต่อไป 
- ต่อไปขอให้ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงเพ่ิมเติมรายละเอียดครับ 

ผอ.กองช่าง - กระผม นายอลงกรณ์  มานพ ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ขออนุญาตเรียน
ชี้แจงในวาระของการรับมอบทรัพย์สินของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 คือ 

 - โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่ลาว บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง และ 
 - โครงการฝายน้ำล้นแม่ลาว บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง 

- สืบเนื่องจากทรัพยากรน้ำที่ 1 ได้แจ้งเรื่อง ขอให้เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าพิจารณารับโอน
ทรัพย์สินฝายน้ำล้น ว่าสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า มีมตพิิจารณารับมอบหรือไม่อย่างไร จึงขอ
เสนอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาในวาระต่อไปครับ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 
   - ขอเชิญ นายประเสริฐ  เทพวัน ครับ 

นายประเสริฐฯ - กระผม นายประเสริฐ  เทพวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ในเรื่องส่วนตัวแล้ว
กระผมไม่เห็นด้วยครับ ในการที่จะรับการถ่ายโอนทรัพย์สินจากกรมทรัพยากรน้ำทั้ง 2 รายการ 
เพราะเกรงว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า และก็ไม่ทราบว่าเขาจะโอน
เฉพาะพ้ืนที่หรือโอนค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาให้เทศบาลหรือไม่ 
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เพราะว่าฝายน้ำล้นการก่อสร้างแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก เพราะว่าฝายน้ำล้น
นี้ก็อยู่ระหว่างพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและเทศบาลตำบลเวียงป่า
เป้า ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีเทศบาลทั้งหมด จะเป็นการผลักภาระให้กับเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าหรือไม่
ครับ เพราะผลประโยชน์จากการได้รับจากฝายน้ำล้นแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องประชาชนใน
เขต อบต.เวียงและ อบต.สันสลีเป็นส่วนใหญ่ ทางพ่ีน้องในเขตเทศบาลจะได้รับผลประโยชน์เป็น
ส่วนน้อยเท่านั้น และปัจจุบันเทศบาล   ก็ได้มีส่วนดูแลร่วมอยู่ด้วย กระผมจึงไม่เห็นด้วยครับ 

ประธานสภา -  สำหรับกระผมก็มีความเห็นด้วยกับที่ นายประเสริฐ  เทพวัน ได้ชี้แจงมา และไม่เห็นด้วยในการ
ที่จะรับการถ่ายโอนทรัพย์สินจากกรมทรัพยากรน้ำทั้ง 2 รายการ 

   - ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 
เลขานุการนายก – สำหรับการถ่ายโอนฝายน้ำล้นนั้น ตามหลักเกณฑ์จะเป็นการถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น ถ้าหากว่า 

ท้องถิ ่นใดมีปัญหา เขาก็จะหาวิธ ีอื ่น  จริงๆ แล้วพี ่น้องประชาชนในเขตเทศบาลที ่ได ้รับ
ผลประโยชน์มีจำนวนน้อยมาก เพราะจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเทศบาลเรา สำหรับทางฝ่าย
บริหารเองก็ไม่เห็นด้วยครับในการรับการถ่ายโอนฝายน้ำล้นครับ 

ประธานสภา - ขอเชิญ นายจำเนียร  ปริมิตร รองนายกเทศมนตรี 
นายจำเนียรฯ - กระผม นายจำเนียร  ปริมิตร  รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า  ก็มีความเห็นด้วยกับ  

นายประเสริฐ  เทพวัน  สมาชิกสภาเทศบาลครับ  
ประธานสภา - ถ้าไม่มีท่านใดสงสัยหรือสอบถามอีก กระผมก็จะขอมติในระเบียบวาระที่ 6 ขอมติอนุมัติเพ่ือ

พิจารณารับมอบการถ่ายโอนทรัพย์สินของกรมทรัพยากรน้ำ 
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบ กระผมขอมติด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบอนุมัติ  ไม่มี 
 - มีมติไม่เห็นชอบ 12 เสียง 
ระเบียบวาระที ่ 7  เรื ่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติและอนุญาตให้กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม   

ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยนอกเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 
ประธานสภา - ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
นายกเทศมนตรี - ในวาระที่ 7 เกี่ยวกับการขอความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติและอนุญาตให้กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม   ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยนอกเขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า กระผมขอมอบให้
รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขชี้แจงครับ 

ผอ.กองสาธารณสุข - ดิฉัน นางอัญชลี  รื่นพิทักษ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอนำเรียนญัตติต่อสภาค่ะ   

- เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับหนังสือขอเข้าร่วมการใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากสถานี
น้ำมันบริการน้ำมัน PT, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเวียง ในการดำเนินการเก็บขยะมูลฝอย โดยที่สถานีบริการน้ำมันทั้งสองแห่ง 
ยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการขนขยะมูลฝอย ตามปริมาณ ซึ่ง ณ ปัจจุบันกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมได้จัดเก็บขยะ พื้นที่นอกเขตรับผิดชอบของเทศบาล เป็นจำนวนครัวเรือน 13 
ครัวเรือน ก็คือ อยู่ในเขต หมู่ที่ 11 กับหมู่ท่ี 3 โดยคิดค่าบริการ เดือนละ 20 บาท และมีสถาน
ประกอบการ คือศูนย์เย็บผ้าป่าบงหรือไฟเบอร์โลตัส 1 แห่ง เก็บค่าบริการเดือนละ 1,000 บาท 
ทั ้งนี ้กองสาธารณสุขจึงขอนำเรื ่องเพื ่อขอให้สภาแห่งนี ้พิจารณาอนุมัติและอนุญาตให้กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอย ของสถานีบริการน้ำมันทั้ง 2 แห่ง 
เพ่ิมเติม 
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ประธานสภา  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม ขอเชิญครับ 

   - ขอเชิญ นายประเสริฐ  เทพวัน ครับ 
นายประเสริฐฯ - กระผมนายประเสริฐ  เทพวัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้คุยหรือปรึกษากับทาง

สมาชิกก็ได้มีความคิดเห็นว่า ในเรื่องดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับเทศบาลหรือเปล่า 
เนื่องจากปัจจุบันนี้ภาระในการจัดเก็บขยะของเทศบาลเราก็มีมากพอสมควร เกี่ยวกับปัญหาขยะ
ล้นเป็นจำนวนมาก ถ้าหากว่ามีการเพ่ิมเติมในการจัดเก็บอีก เนื่องจากว่าเดิมเราก็ดำเนินการเก็บ
ขยะจากสถานประกอบการนอกเขตอีก 1 แห่ง ซึ ่งก็ได้ดำเนินการมานานแล้ว และจำนวน
ครัวเรือนอีก 13 ครัวเรียน ซึ่งก็ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่แล้วว่า ครัวเรือน 13 ครัวเรือน เป็น
พื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ซึ่งก็ได้
จัดเก็บมานานแล้ว ในเรื่องดังกล่าวก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บหรือผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ได้ออกไปตรวจสอบเกี่ยวกับปริมาณขยะด้วย ว่าจะเป็นเพิ่มภาระให้กับเทศบาลเราหรือเปล่า ก็
ขอฝากทางกองสาธารณสุขผ่านไปยังฝ่ายบริหารได้พิจารณาด้วยครับ 

ประธานสภา - กระผมก็ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวาระนี้ด้วยครับ ในเรื่องของขยะ ซึ่งที่ผ่านมาที่เทศบาลได้นำขยะไป
พักไว้ที ่สุสานก็จะมีขยะจากนอกพื้นที ่เข้ามาทิ ้งเป็นจำนวนมาก ก็ขอให้ทางฝ่ายบริหารได้
ดำเนินการเข้มงวดเกี่ยวกับขยะนอกเขตด้วยครับ 

   - ขอเชิญเลขานุการนายกครับ 
เลขานุการนายก - ในกรณีนี้กระผมก็ได้คุยกับทางเจ้าของปั้มน้ำมัน ปตท.แล้ว ซึ่งขยะก็มีไม่มาก และขอแนะนำให้

ทางเทศบาลทำเป็นสติ๊กเกอร์ตราของเทศบาลไปให้เขาติดที่ถุงขยะด้วย รวมถึงขยะทุกครัวเรือน
ด้วย เพื่อกันขยะนอกเขต ถ้าหากไม่มีสติ๊กเกอร์ของเทศบาลติดเราก็ไม่เก็บ ถ้าที่สภาอนุมัติแล้วก็
ให้ทางกองสาธารณสุขทำบันทึกข้อตกลงกับทางเจ้าของปั้มทั้งสองแห่งด้วย สำหรับค่าใช้จ่ายทาง
เจ้าของปั้มน้ำมันก็ให้ทางเทศบาลกำหนดไปได้ 

ประธานสภา - ขอเชิญ นางรุ่งทิพย์  มะลิ 
นางรุ่งทิพย์ มะลิ - ดิฉัน นางรุ่งทิพย์  มะลิ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า  ดิฉันก็มีความเห็นเช่นเดียวกับที่ 

นายประเสริฐ  เทพวัน ได้ชี้แจงมาว่า เกี่ยวกับเรื่องของขยะซึ่งก็เป็นปัญหาของเทศบาลมานาน 
และก็เห็นด้วยกับทางท่านเลขานุการนายกด้วย แต่สำหรับเขตรับผิดชอบ ก็ได้มีการแบ่งเขต
รับผิดชอบกันแล้ว ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง และเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า จะเป็น
การเพ่ิมภาระหรือเพ่ิมงบประมาณให้กับเทศบาลหรือเปล่าค่ะ 

ประธานสภา - สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรที่สอบถามหรือเพ่ิมเติมอีก ขอเชิญ 
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับระเบียบวาระที ่ 7 เรื ่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาอนุมัติและ
อนุญาตให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยนอกเขตเทศบาล
ตำบลเวียงป่าเป้า  จำนวนขอเพิ่ม 2 แห่ง คือ สถานำบริการน้ำมัน PT บ้านป่าบง และ สถานี
บริการน้ำมัน ปตท. บ้านป่าบง กระผมขอมติด้วยการยกมือครับ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบอนุมัติ  12  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2566 ระยะเวลาและวัน 

เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปีของแต่ละสมัย 
ประธานสภา - การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2566 ระยะเวลาและวันเริ่มต้น

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย 
 - ขอเรียนปรึกษาสมาชิกทุกท่าน ว่าสมควรจะกำหนดเป็นกี่สมัย 
 - ขอเชิญ นายประเสริฐ  เทพวัน 
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นายประเสริฐฯ - กระผมขอนำเสนอกำหนดสมัยประชุมสภา เป็น 4 สมัย ซึ่งสมัยแรกของปี พ.ศ. 2566 ก็คือ 

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ซึ่งกำลังประชุมในวันนี้ 
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป 
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป 
 - สมัยสามัญ สมัยที่ 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป 
 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 

เป็นต้นไป 
ประธานสภา - มีท่านใดจะเสนออีก ขอเชิญ 
 - เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก ก็เป็นอันว่าการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 ระยะเวลา

และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย เป็นไปตามที่ นายประเสริฐ   
เทพวัน ได้เสนอมา ดังนี้ 
- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป 

 - สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป 
 - สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป 
 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2567 มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 

เป็นต้นไป 
 - ขอมติด้วยการยกมือครับ 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ  12  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง อ่ืนๆ 
ประธานสภา - กระผมขอเรียนถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับสุสาน หมู่ 1 บ้านหัวเวียง เพราะไม่รู้ระเบียบต่างๆ 

ว่าได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้างครับ จะถ่ายโอนได้หรือไม่ 
 - และขอให้ทางฝ่ายบริหารทำเกี่ยวกับกันสาดศาลาสุสานด้านหลังพระสงฆ์นั่งทำพิธีด้วย และ

พิจารณาจัดทำหรือต่อเติมที่พักฝ่ายประชาสัมพันธ์เมื่อมีการฌาปนกิจศพ เพราะจะเข้าฤดูฝนแล้ว 
 - ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 
เลขานุการนายก - สำหรับสุสานนั้น จะดำเนินการถ่ายโอนไม่ได้ครับ เพราะท่ีแห่งนี้เป็นทีส่าธารณะ ถ้าจะถ่ายโอน

ให้หน่วยงานก็จะต้องผ่านกระทรวงมหาดไทยก่อน ที่ เทศบาลจะทำได้ก็คือการดูแลสุสาน         
ที่สาธารณะประโยชน์ก็สามารถดูแลได้ ตัวอย่างเช่น สุสานบ้านกู่ จะมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ดูแลอยู่ 
สำหรับสุสานหัวเวียง อยู ่ในพ้ืนที ่ หมู ่ 1 เห็นสมควรจะให้ผู ้ใหญ่บ้าน หมู ่ 1 ดูแล กระผม         
จะประสานทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตำบลเวียง เพ่ือดำเนินการครับ  บางครั้งเก่ียวกับการพัฒนาก็มี
พี่น้องชาวบ้านไปร่วมกันพัฒนา ถ้ามีการตัดต้นไม้ขอให้แจ้งมาทางเทศบาลเพื่อไปดำเนินการตัด
ให้ แต่เกี่ยวกับการจัดระเบียบต่าง ๆ ภายในสุสานก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลสุสาน เทศบาลจะ
ช่วยได้ก็เฉพาะบำรุง ดูแลเท่านั้นครับ 

 - เกี ่ยวกับสุสานที่ทางประธานสภาขอให้ฝ่ายบริหารจัดการทำกันสาดศาลาสุสานด้านหลัง
พระสงฆ์ทำพิธี หรือต่อเติมที่พักฝ่ายประชาสัมพันธ์เมื ่อมีการฌาปนกิจศพ ทางฝ่ายบริหาร        
จะดำเนินการให้ครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา - ท่านใดมีเรื่องอะไรที่จะเสนอหรือสอบถามอีก ขอเชิญครับ  
 - ถ้าไม่มี กระผมขอปิดประชุมครับ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


